

Con bò sinh kế ở Đông Hải

Nhà nước đầu tư nhiều triệu đồng mua bò giống hỗ trợ người nghèo phát triển chăn nuôi để vươn lên thoát nghèo thế nhưng chỉ sau một thời gian ngắn thậm chí rất ngắn được nhận bò hỗ trợ nhiều hộ đã bán bò lấy tiền sử dụng vào mục đích khác. Chuyện xảy ra ở xã Đông Hải (Tiền Hải).

KÝ 1: NHẬN BÒ... ĐEM BÁN



Hộ nghèo, cận nghèo của huyện Tiền Hải nhận bò giống hỗ trợ sinh kế.

Năm 2018, xã Đông Hải được thực hiện dự án nuôi bò phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế trên địa bàn huyện Tiền Hải giai đoạn 2018 - 2020. 27 con bò giống đã được hỗ trợ cho hộ nghèo và hộ cận nghèo. Trái với kỳ vọng ban đầu, đàn bò giống không phát triển thêm mà đến nay đã bị các hộ bán đi gần hết, không báo cáo với chính quyền địa phương và ngành chức năng.

Muôn vạn lý do để bán bò

Tháng 12/2018, bà Trần Thị Bưởi ở thôn Tân Hải, xã Đông Hải được hỗ trợ 1 con bò giống trị giá 15 triệu đồng từ dự án nuôi bò phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế trên địa bàn huyện Tiền Hải. Thế nhưng, chỉ sau chưa đầy 3 tháng, bà đã đem bán con bò được hỗ trợ với giá 8,5 triệu đồng. Khi chúng tôi hỏi lý do tại sao bán bò, bà Bưởi cho biết: Sau khi nhận bò về nuôi, tôi phần khởi lắm và tự nhủ sẽ chăm sóc bò cẩn thận để nó sinh sản ra bê con rồi nó sẽ nuôi mình. Thế nhưng năm nay tôi đã 80 tuổi, sức khỏe yếu, thường xuyên ốm đau, sau một thời gian chăm bò càng phát sinh thêm nhiều bệnh, không chăm nổi đành phải đem bán đi. Lúc nhận bò, chính quyền địa phương cũng quán triệt tuyệt đối không được bán bò nhưng hoàn cảnh vậy tôi lỡ bán rồi cũng không báo cáo lãnh đạo xã. Số tiền bán

bò tôi cũng đã chi tiêu hết, giờ già yếu thế này không làm được việc gì, trong nhà cũng chẳng có tài sản đáng giá, nếu xã yêu cầu trả lại tiền tôi cũng không biết lấy đâu ra mà trả.

Giống như bà Bưởi, ông Trần Xuân Nhẫn ở thôn Thành Long sau khi nhận bò hỗ trợ trị giá 15 triệu đồng cũng đem bán với giá 6 triệu đồng. Ông Nhẫn chia sẻ: Người nghèo chúng tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm hỗ trợ kế sinh nhai. Ngày nay, hai vợ chồng tôi năm nay đều gần 80 tuổi, già yếu, bệnh tật lại nuôi cháu ngoại đang học cấp 3, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nợ nần, túng thiếu. Chủ nợ thấy có bò trong nhà liên tục đến thúc ép đòi nợ mà bò nuôi một thời gian lại không ăn nên đành phải bán đi để trả nợ.

Gia đình bà Bưởi, ông Nhẫn là 2 trong số 27 hộ nghèo và cận nghèo của xã Đông Hải được hỗ trợ bò giống để tạo kế sinh nhai, vươn lên thoát nghèo. Thế nhưng theo báo cáo của UBND xã, đến ngày 17/5/2019, Đông Hải có tới 21/27 hộ nghèo và cận nghèo đã bán bò lấy tiền chi tiêu vào việc khác; 3 hộ bán bò dự án cấp để mua bò khác.

Vì đâu nên nỗi?

Ông Phạm Văn Hào, Chủ tịch UBND xã Đông Hải cho biết: Đông Hải là xã khó khăn nên khi được tiếp nhận dự án nuôi bò phát triển sản xuất, đa

sinh kế nhưng có một số hộ nghèo vì lý do sức khỏe, hoàn cảnh gia đình đã có đơn xin không nhận bò hỗ trợ nên xã xét hỗ trợ bò cho hộ cận nghèo. Các thôn đã họp bình xét từng hộ và niêm yết công khai tại nhà văn hóa thôn, không ai có ý kiến gì. Ngày 26/12/2018, UBND xã đã tổ chức lễ giao nhận bò cho các hộ. Khi nhận bò, các hộ đều rất phấn khởi, không ai có ý kiến thắc mắc. Trong biên bản bàn giao bò, Chủ tịch UBND xã đã quán triệt rất rõ các hộ được nhận bò hỗ trợ phải có trách nhiệm chăm sóc bò và không được tự ý bán, đổi bò cho nhau nếu không có sự đồng ý của cấp có thẩm quyền. Tuy nhiên, đến ngày 3/1/2019, tức là chỉ sau 8 ngày giao bò cho các hộ thì UBND xã tiếp nhận thông tin có một số hộ có tư tưởng bán bò vì điều kiện ốm đau và có khó khăn về kinh tế. UBND xã đã ra thông báo về việc chăm sóc bảo vệ đàn bò thuộc dự án nhưng một số hộ vẫn bán bò là hộ các ông Trần Xuân Nhẫn, Bùi Văn Nghị. Sau đó, xã tiếp tục ra thông báo về việc chăm sóc, bảo vệ đàn bò thuộc dự án, thành lập đoàn kiểm tra sức khỏe cho đàn bò và phát hiện một số hộ đã bán bò hoặc bán bò thuộc dự án rồi mua bò khác về nuôi. UBND xã tiến hành làm biên bản với từng hộ, theo đó yêu cầu các hộ đã bán bò thì mua bò hoàn trả dự án, các hộ còn bò thì chăm sóc và bò có mắc bệnh thì phải báo cáo với chính quyền không được tự ý bán bò.

Bất chấp những địa phương, các hộ nhận bò hỗ trợ từ dự án vẫn tiến tục bán bò. Trước tình hình đó, UBND xã đã họp, yêu cầu các hộ ký cam kết phải trông nom, chăm sóc bò cẩn thận, các hộ đã trót bán bò phải chuyển lại, nếu không chuyển được

phải mua bò khác về thay thế. Song, bò vẫn bị bán đi, đàn bò được hỗ trợ của xã Đông Hải cứ ngót dần, đến giữa tháng 5 chỉ còn 6 con và cũng không ai dám chắc từ giờ đến năm 2020 (thời gian hết hạn của dự án) số bò còn lại sẽ không bị bán nữa.

Biện minh cho việc bán bò hỗ trợ sinh kế, các hộ dân đưa ra rất nhiều lý do: Trước đây, bò được nuôi theo đàn nhưng khi đưa bò về địa phương nuôi từng con tại các hộ, thời tiết khí hậu thay đổi nên một số bị ngã nước, mắc bệnh; do sức khỏe yếu, không có điều kiện chăn nuôi, gia đình quá khó khăn, quá cần tiền nên bán... Trong khi Nhà nước phải bỏ ngân sách mua mỗi con bò với giá 12-15 triệu đồng để hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo của xã Đông Hải thì các hộ lại tự ý đem bán với giá chỉ từ 6 - 8,5 triệu đồng/con. Điều đó không chỉ thể hiện sự thiếu ý thức của những hộ dân này mà còn cho thấy sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương, làm thất thoát tiền hỗ trợ của Nhà nước.

Xóa đói giảm nghèo là chính sách nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của địa phương đối với những người nghèo. Trong khi còn rất nhiều hộ nghèo cần được giúp đỡ, thì một số hộ dân xã Đông Hải lại đem bán bò được hỗ trợ sinh kế, đây không chỉ là việc làm thiếu ý thức mà còn thể hiện hành động cố tình trục lợi chính sách, chẳng những bản thân họ không muốn thoát nghèo mà còn làm mất đi cơ hội thoát nghèo của nhiều người nghèo khác và ảnh hưởng không nhỏ đến mục tiêu giảm nghèo bền vững của địa phương.

(còn nữa)

NHOM PHONG VIÊN



Lễ bàn giao bò giống hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo ở huyện Tiền Hải.

HÀNG VIỆT VỀ NÔNG THÔN Cơ hội cho doanh nghiệp và người tiêu dùng

Dù đã trở thành phiên chợ truyền thống hàng năm nhưng phiên chợ hàng Việt về nông thôn năm nay được tổ chức ở hai huyện Vũ Thư, Đông Hưng vẫn được đông đảo các tầng lớp nhân dân háo hức đón nhận. Phiên chợ không chỉ mang lại quyền lợi thiết thực cho người dân mà còn tạo cơ hội để các doanh nghiệp mở rộng thị trường.



Phiên chợ hàng Việt về nông thôn trở thành ngày hội tiêu dùng của người dân.

Phiên chợ hàng Việt về nông thôn do Trung tâm Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) tổ chức từ ngày 24 - 29/5 tại xã Dũng Nghĩa (Vũ Thư) và xã Hoa Lư (Đông Hưng). Tham gia chương trình đưa hàng Việt về nông thôn năm nay có 19 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; quy mô mỗi phiên chợ có trên 30 gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm. Ông Phạm Văn Hợp, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại cho biết: Để đa dạng chủng loại hàng hóa, tạo sự hấp dẫn cho phiên chợ, chúng tôi đã tuyên truyền, vận động và mời gọi nhiều doanh nghiệp lớn, có uy tín đưa sản phẩm hàng Việt chất lượng cao, mẫu mã đẹp và có giá thành hợp lý với điều kiện kinh tế của người tiêu dùng nông thôn tham gia phiên chợ. Ngoài một số mặt hàng thiết yếu phục vụ sinh hoạt, các doanh nghiệp còn mang đến phiên chợ các sản phẩm: điện tử, điện máy; hàng nông, lâm, thủy sản; lương thực, thực phẩm chế biến; thức ăn chăn nuôi, giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thuốc trừ sâu; sản phẩm cơ khí, máy móc phục vụ nông nghiệp và cơ giới hóa nông thôn; hàng may mặc, thời trang; hóa mỹ phẩm...

Ông Phạm Văn Bình, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thanh Bình Phát cho biết: Ban tổ chức phiên chợ bố

trình hàng rất đẹp hấp dẫn người dân đến tham quan, mua sắm và thuận lợi cho doanh nghiệp bày trí sản phẩm. Đến phiên chợ lần này, chúng tôi mong muốn quảng bá rộng rãi những sản phẩm, thương hiệu và uy tín của Công ty tới bà con ở nông thôn. Qua đây chúng tôi cũng muốn người tiêu dùng nông thôn biết thêm một địa chỉ tin cậy để mua sắm hàng hóa bảo đảm chất lượng, giá thành hợp lý của doanh nghiệp Việt Nam.

Trong 6 ngày diễn ra phiên chợ hàng Việt về nông thôn ở hai huyện Vũ Thư, Đông Hưng, các doanh nghiệp đã bán được khối lượng lớn hàng hóa ước tính đạt gần 1 tỷ đồng. Điều hấp dẫn người dân tham gia phiên chợ là ngoài được tham quan, mua sắm còn được các doanh nghiệp tư vấn tiêu dùng, cách phân biệt hàng thật, hàng giả. Ông Vũ Tài Tuệ, thôn Kim Bối, xã Hoa Lư (Đông Hưng) chia sẻ: Phiên chợ thực sự như là ngày hội của bà con ở nông thôn nên ai cũng rất phấn khởi tham gia. Các sản phẩm được doanh nghiệp giới thiệu, bán tại phiên chợ đều là những mặt hàng cần thiết, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và có giá thành phù hợp với túi tiền của bà con nên lượng mua sắm cũng nhiều. Tuy nhiên, chúng tôi cũng mong muốn các doanh nghiệp cung cấp đa dạng chủng loại, mẫu mã hàng hóa hơn nữa tạo điều

kiện thuận lợi cho bà con lựa chọn tiêu dùng.

Để phiên chợ hàng Việt về nông thôn thực sự là cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp của Thái Bình tiếp cận thị trường, mở rộng mạng lưới phân phối ở thị trường nông thôn, Sở Công Thương đã chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến thương mại tuyên truyền, vận động và giám sát các doanh nghiệp tham gia phiên chợ thực hiện tốt việc lựa chọn những sản phẩm có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp để giới thiệu, trưng bày và bán hàng tại phiên chợ. Đặc biệt, các doanh nghiệp tổ chức bán hàng theo tiêu chí không đặt lợi nhuận kinh tế lên hàng đầu để mọi người dân nông thôn được tiếp cận hàng Việt. Ông Phạm Ngọc Kế, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Thông qua chương trình phiên chợ hàng Việt về nông thôn, chúng tôi mong muốn mỗi người dân được biết, được tiếp cận và sử dụng ngày càng nhiều hơn những sản phẩm, hàng hóa mang thương hiệu Việt Nam và hình thành thói quen sử dụng, ủng hộ hàng Việt Nam, thể hiện lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Đồng thời, chương trình cũng góp phần chủ động hỗ trợ thiết thực cho các doanh nghiệp trong nước, trong tỉnh mở rộng, chiếm lĩnh thị trường nội địa, tạo nền tảng vững chắc cho doanh nghiệp phát triển ổn định và hội nhập thành công.

KHẮC DUẤN

HƯNG HÀ

Nhiều giải pháp giải cứu đàn lợn

Tháng 2/2019, bệnh dịch tả lợn châu Phi "càn quét" qua Hưng Hà như một cơn bão mà đến giờ "hoàn lưu bão" vẫn đang hoành hành, gây thiệt hại không nhỏ cho người chăn nuôi. Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bệnh dịch gây ra, huyện đã và đang có nhiều giải pháp giải cứu đàn lợn.

Là một trong những hộ có đàn lợn lớn nhất nhì xã Đông Đô, gia đình ông Hoàng Văn Nhã, thôn Mậu Lâm vừa đầu tư hơn 1 tỷ đồng xây dựng hệ thống chuồng trại thì gặp bão giá năm 2017; năm 2018 được một lứa lợn bán với giá cao, chưa kịp thu hồi vốn thì đã gặp bệnh dịch tả lợn châu Phi. Gia đình ông không khỏi lo lắng, thấp thòm như trời trên đống lửa. Mặc dù đã phòng, chống dịch cẩn

thận; phun hóa chất tiêu độc 1 lần/ngày, rắc vôi bột xung quanh chuồng nuôi, vệ sinh sạch sẽ và thực hiện "nội bắt xuất, ngoại bắt nhập", cho lợn ăn đầy đủ chất dinh dưỡng để tăng sức đề kháng nhưng đến nay gia đình ông vẫn phải tiêu hủy hơn 200 con, trọng lượng trên 1,5 tấn. Ông Nhã chỉ mong nhà nước có thêm sự hỗ trợ về thuốc khử trùng trong phòng, chống dịch, không chế dịch bệnh, tạo thuận lợi trong tiêu thụ đàn lợn khỏe mạnh đã đến kỳ xuất bán và hỗ trợ số lượng lợn đã tiêu hủy để góp phần trang trải tiền tiêu ăn chăn nuôi và các khoản vay ngân hàng khác.

Đông Đô là xã có tổng đàn lợn lớn nhất huyện Hưng Hà với tổng đàn trên 12.000 con vào thời điểm xuất hiện ổ bệnh dịch tả lợn

châu Phi đầu tiên. Để bảo vệ đàn vật nuôi, xã đã huy động tổng lực phòng, chống và không chế dịch. Đến cuối tháng 5, địa phương đã sử dụng trên 1.350 lít hóa chất, 59.000kg vôi bột, tiêu hủy trên 200 tấn lợn mắc bệnh. Hiện tổng đàn lợn của xã còn gần 8.000 con. Đến nay, đa phần các hộ có lợn đã đến kỳ xuất bán, tuy nhiên thị trường đang "đóng băng", việc tiêu thụ lợn bị chậm. Ông Nguyễn Viết Luyến, Trưởng ban Chăn nuôi và Thú y xã cho biết: Giải pháp của Đông Đô trong tình hình hiện nay là khuyến cáo người chăn nuôi thực hiện nghiêm công tác tiêu độc, khử trùng trong phòng, chống dịch, không tái đàn khi địa phương còn có dịch và phối hợp với các ngành chức năng tiêu thụ lợn thịt khỏe mạnh đến kỳ xuất bán.

Ngay sau khi xuất hiện ổ dịch đầu tiên, Hưng Hà đã huy động tổng lực khống chế và phòng, chống dịch. Đến cuối tháng 5, huyện đã sử dụng trên 12.600 lít hóa chất, gần 840 tấn vôi bột để tiêu độc, khử trùng. Cùng với không chế không để bệnh dịch lây lan, huyện tổ chức tuyên truyền người chăn nuôi thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch đồng thời khuyến cáo người dân không quay lưng với thịt lợn. Để giảm bớt khó khăn cho người chăn nuôi do bệnh dịch tả lợn châu Phi gây ra, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy, UBND huyện kêu gọi cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các công ty, xí nghiệp trên địa bàn chung tay tiêu thụ lợn khỏe

manh đến kỳ xuất bán giúp người chăn nuôi. Trong những ngày tháng 5, Hưng Hà đã có 227 đơn vị tiêu thụ được trên 93.000kg thịt lợn. Toàn bộ lợn trước khi thịt được kiểm tra sức khỏe, tổ chức giết mổ theo đúng quy trình, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Để công tác phòng, chống dịch tiếp tục được thực hiện theo đúng quy định, sớm khống chế và tiến tới thanh toán bệnh dịch tả lợn châu Phi, huyện Hưng Hà chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện; trong đó, chỉ đạo khoanh vùng, dập dịch, tiêu hủy lợn ốm, chết do nhiễm dịch bảo đảm đúng quy định; thực hiện tốt công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng nhằm hạn chế sự lây lan mầm bệnh, góp phần nhanh chóng khống chế và tiến tới thanh toán dịch bệnh trong thời gian sớm nhất. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện đúng các quy định trong phòng,

chống dịch. Trong thời gian có dịch không thực hiện nuôi mới, tái đàn, phối giống cho đàn lợn nái đối với các hộ chăn nuôi và trại đã xảy ra dịch; để trống chuồng và tiêu độc, khử trùng đúng quy trình kỹ thuật ngành chuyên môn hướng dẫn. Đối với các trại còn an toàn chỉ thực hiện

tái đàn nội bộ, không nhập lợn từ bên ngoài, không sử dụng tinh lợn từ bên ngoài để phối giống cho đàn lợn nái, thực hiện nghiêm ngặt quy trình chăn nuôi an toàn sinh học. Quản lý chặt chẽ đàn lợn hiện có, tăng cường kiểm tra, giám sát, không để các hộ tự ý nuôi mới, tái đàn trong lúc đang có dịch

và chưa có sự đồng ý của chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn cấp trên, nếu hộ chăn nuôi tái đàn không đúng quy định, dịch bệnh xảy ra sẽ buộc tiêu hủy mà không có hỗ trợ theo quy định của nhà nước.

TRÚC LÃNH (Đài TTTH Hưng Hà)



Phun hóa chất tiêu độc, khử trùng.